

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมะนิซัน อีซอ	รองประธานสภา	มะนิซัน อีซอ	
๒	นายฟาเดล ปูเต๊ะ	เลขานุการสภา	ฟาเดล ปูเต๊ะ	
๓	นายอับดุลเลาะ มาหะ	สมาชิกสภา อบต.ม.๒	อับดุลเลาะ มาหะ	
๔	นายอาดนาง กอเดร์	สมาชิกสภา อบต.ม.๓	อาดนาง กอเดร์	
๕	นายมะแซนิง สาละ	สมาชิกสภา อบต.ม.๓	มะแซนิง สาละ	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมาหะมะเปาซี อูมา	ประธานสภา อบต.	มาหะมะเปาซี อูมา	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางพาตีเม๊าะ อาหะมะ	นายก อบต.หรือเสาะออก	พาตีเม๊าะ อาหะมะ	
๒	นายภาณุ ลาเต๊ะ	รองปลัด อบต.หรือเสาะออก	ภาณุ ลาเต๊ะ	
๓	นางลำละหะ กะสะหะ	ผู้อำนวยการกองคลัง	ลำละหะ กะสะหะ	
๔	นายศรัณย์ จันท์แจ่ม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ศรัณย์ จันท์แจ่ม	
๕	นางสาวชุตินา หนอนน้ำ	นักทรัพยากรบุคคล	ชุตินา หนอนน้ำ	
๖	นางปารีชาต บาการาง	จพง.จัดเก็บรายได้	ปารีชาต บาการาง	
๗	นางสาวซารูวาตี เจ๊ะสนิ	ผช.จพง.ธุรการ	ซารูวาตี เจ๊ะสนิ	
๘	นางสาวนูรีดา เจ๊ะสนิ	ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์	นูรีดา เจ๊ะสนิ	
๙	นางสุรียาตี บุงอสาญ	จพง.การเงินและบัญชี	สุรียาตี บุงอสาญ	
๑๐	นายซิมซูดิน กอแล	ท้องถิ่นอำเภอหรือเสาะ	ซิมซูดิน กอแล	
๑๑	นายภาวิน ไกรนรา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปกครอง)	ภาวิน ไกรนรา	

เริ่มประชุมสภาฯ เวลา ๑๐.๓๐ น.

เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก เรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก เข้าห้องประชุมอยากให้ทุกท่านในที่ประชุมแห่งนี้อ่านคู่มือฯ ๑ ครั้ง

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองประธานสภา

๑. เนื่องจากประธานสภาอบต.หรือเสาะออก ได้ลาป่วย กระผมในฐานะรองประธานสภา อบต.หรือเสาะออก รับหน้าที่ดำเนินการแทนประธานสภาอบต.หรือเสาะออก ครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะ ออก ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ประธานสภา

ขอเชิญฝ่ายเลขานุฯนำเสนอรายละเอียดของรายงานการประชุม ครับ

เลขานุการสภา

ขอบคุณท่านประธานครับ รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้้นำร่างส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้วนะครับ รายละเอียดทั้งหมดมีด้วย ๑๕ หน้า ผมขออนุญาตนำเสนอไปที่ละหน้านะครับ และขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบรายละเอียดไปพร้อมกันด้วย (ฝ่ายเลขานุฯ นำเสนอจนครบทั้ง ๑๕ หน้า โดยไม่มีการทักท้วงหรือขอแก้ไขข้อความใดๆ)

ประธานสภา

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา ขอโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุม

มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม ๕ คน

- รับรองรายงานการประชุม ๔ คน

- ไม่รับรอง - คน

- งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อทราบ เรื่องคำแถลงนโยบายของนายก อบต.หรือเสาะออก

รองประธานสภา

ขอเชิญรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก ได้กล่าวถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคำแถลงนโยบาย ของนายก อบต.หรือเสาะออก

รองปลัด อบต.

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคหนึ่งและวรรคสาม ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนที่มาประชุมด้วย ดังนั้น การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจึงต้องทำตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว มิใช่การเสนอญัตติ ตามข้อ ๓๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

รองประธานสภา

ขอขอบคุณรองปลัด อบต. ครับ

รองประธานสภาฯ

ต่อไปขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก กล่าวคำแถลงนโยบาย

นายก

อัสซาลามูออลัยกุม วาเราะห์มาตุลเลาะห์อีวาบารอกาตุ้

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออกและองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ข้าพเจ้า นางพาตีเมาะ อาหะมะ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออกเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่บัญญัติว่า “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ การแถลงนโยบายให้กระทำโดยเปิดเผยและต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านที่มาประชุมด้วย”

ดิฉัน นางพาตีเมาะ อาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก จึงได้กำหนดนโยบาย ในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับช่วงระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออกที่เคราพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออกได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ที่เกิดขึ้นมากมาย ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออกมีสภาพเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ซึ่งดิฉันตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโตดังกล่าวมีปัญหาที่รอ การแก้ไขและพัฒนาอยู่มาก ดังนั้น ในช่วง ๔ ปี ต่อไปนี้ ดิฉัน จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออกเป็นชุมชนน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย จากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ท่านประธานองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออกที่เคราพ เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก สามารถบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ดิฉันจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารไว้ ๗ ด้าน ได้แก่

๑. นโยบายเร่งด่วน
๒. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๓. นโยบายการศึกษา
๔. นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๕. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๖. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้

๑. นโยบายเร่งด่วน

เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

จากสาธารณสุขภัยโรคติดต่อ อาทิเช่น Covid-๑๙ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤตินิชอบ

๒.นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนและสถานศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนาตลาดสะอาดปลอดภัย พืชมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพื่อพัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ ผู้สูงอายุ ให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขภัย จะพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที่ จัดให้มีครุภัณฑ์ดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขภัยในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่งเสริมการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่

๓. นโยบายการศึกษา

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก เป็นแหล่งการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ให้การสนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอื่น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตามส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย จัดให้มีสถานที่สำหรับการกีฬา เช่น สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภท แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป

๔.นโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อม ที่สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนา ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ป้องกันการพังทลายของตลิ่งปรับปรุงระบบระบายน้ำในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยส่งเสริมความ

ร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคุณคูลองสาธารณะ ผลักดันการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส พัฒนาพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี

๕.นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงเครือข่าย การคมนาคม ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า สะพานทางเดินเท้าในชุมชน จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจร เครื่องหมายบอกเส้นทางหลักและเส้นทางลัดและสัญลักษณ์แจ้งสถานที่สำคัญอย่างชัดเจน ระบบไฟฟ้าสาธารณะให้สร้างครอบคลุมทั้งตำบล

๖.นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทาง การเมืองและการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก โดยบูรณาการแผนงานของหมู่บ้านร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน ส่งเสริมและขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ น้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้โดยสนับสนุนการดำเนินการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน

๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออกสามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบ Call Center เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียนร้องทุกข์ การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ข้อมูล ด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม

การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับรวมทั้งการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ

จากนโยบายข้างต้น เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความจริง ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน

ดิฉัน นางพาสีเมื้อ อาหะมะ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเรือเสาะออก ขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรือเสาะออกอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา ๔ ปีนับตั้งแต่นี้ไป ดิฉันจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเรือเสาะออกตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเรือเสาะออกให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

รองประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านนายกองค้การบริหารส่วนตำบลเรือเสาะออก ครับ สมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย คำแถลงนโยบายของนายกองค้การบริหารส่วนตำบลเรือเสาะออกใหม่ครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

รองประธานสภาฯ

ถ้าไม่มี ผมขอขึ้นระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเรื่องอื่นๆใหม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม ก่อนปิดการประชุมขอให้ทุกท่านอ่านคูอาร์วัลอัสตรี ๑ ครั้งครับ

ปิดการประชุม ๑๒.๔๐ น.

(ลงชื่อ)

ฟาเดล ปูเต๊ะ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายฟาเดล ปูเต๊ะ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรือเสาะออก

